

Trang Mạng
LÊ QUANG ĐẰNG



www.lequangdang.net

Người Thừa Kế Gia Bảo

Kính Gởi:

Anh Hai, Chị Năm, Anh Sáu, Cô Tám, Chú Chín, Chú Mười, Cô Mười Một, Chú Mười Hai và Cô Út.

Kính Báo: Ba Mẹ

Bản Sao: - Đính kèm trong Gia Huấn Thư

- Bấy Đẳng.

Thưa Các Anh, Chị . Cùng các em.

Có hai việc cần thông báo một cách chánh thức đến các anh, chị và các em như sau:

1- Người Thừa Kế Gia Bảo:

Qua hai lần điệm đàm với Ba , lần thứ nhất ngày 13/4/99 và lần thứ hai ngày 4/5/99, để thỉnh ý của Ba về việc truyền trao phần hương hỏa lại cho ai. Ba đã chính thức tuyên bố là :"*Phần hương hỏa sẽ được trao truyền lại cho cháu Lê Quang Bổng.*"

Nên hôm nay em long trọng thông báo đến tất cả anh, chị và các em, cháu biết để tỏ tường quyết định trên của Ba.

Quyết định trên đây là ý chỉ của cữu huyền thất tổ và của cha mẹ, nên tất cả con, cháu và chắc phải tuyệt đối chấp hành mà không được nghị bàn.

Quyết định trên sẽ được thực hiện sau khi Ba và Mẹ qui thiên, nhưng việc giáo dục và xây dựng cháu Bổng phải được thực hiện ngay từ bây giờ. Việc bảo vệ và gìn giữ gia bảo là của chung tất cả các anh, chị, em và cháu, chớ không phải một riêng ai. Việc bảo vệ gia đạo, gia bảo, gia kỹ và gia phong sẽ được giám sát bởi Hội Đồng Gia Tộc , hội đồng này gồm tất cả anh, chị, em trong hàng con của Ba Mẹ. Chi tiết hơn của Hội Đồng Gia Tộc sẽ được ghi trong Gia Huấn Thư.

2- Người Phụng Dưỡng Ba Mẹ:

Hơn mười năm về trước Ba Mẹ đã biết tuổi già nên cần có một người con ở bên cạnh để phụng dưỡng . Người được may mắn chọn lựa đó là cô Út Lê Thị The, nhưng cô Út đã tỏ ra bất xứng sau vài năm thì Ba Mẹ lại cho ra riêng !. Thật là đáng tiếc. Ba Mẹ ở vậy và tự lo liệu lấy nhưng nhờ có Cô Mười Một Lê Thị Nhận và Chú Chín Lê Văn Nhữ ở gần bên cũng nhờ vả được phần nào.

Gần ba năm nay các anh em ở tại Úc Đại Lợi đã quan tâm đến sức khỏe mà nhất là sự ăn uống và dinh dưỡng của Ba Mẹ, nên đã đồng thanh chỉ định chị Năm Lê Thị Xít làm người phụng dưỡng Ba Mẹ, xét về nhiều mặt thì chị năm được hơn hết so với các anh và em còn ở gần Ba Mẹ. Nên người phụng dưỡng Ba Mẹ có trách nhiệm phụng dưỡng Ba Mẹ, Quản thủ Gia Bảo, giáo dục và xây dựng cháu BỔNG cho đến khi Ba Mẹ qui thiên và cho đến khi cháu BỔNG đủ tuổi trưởng thành để bàn giao nhiệm vụ của người quản thủ gia bảo lại cho cháu BỔNG.

Việc phân công này rất là hợp lý và hợp tình. Người được chỉ định thì phải hy sinh vì chữ Hiếu, thật tình mà nói thì có ai dám và muốn làm chuyện này nếu không vì hiếu thảo với mẹ cha, cho nên phải dành sự kính trọng, thương mến và giúp đỡ người này chớ không được hỗn láo hay ganh tị như cô Út The đã làm, bởi vì người này đã thay thế mình phụng dưỡng cha mẹ. Đó là điều cần nhắc nhở ở đây để các anh, chị và em cùng chia sẻ và gánh vác bổn phận làm con: " Cho tròn chữ Hiếu mới là Đạo Con..." Chớ không được oán trách cho người phụng dưỡng cha mẹ. Nói cho rõ hơn là mỗi ngày Anh Hai, Chú Chín, Cô Mười Một và Cô Út phải thăm Ba Mẹ một lần, nhìn mặt Ba một cái, nhìn mặt Mẹ một cái rồi cười là đủ. Tuổi của Ba Mẹ bây giờ chỉ còn đếm ngày và tháng, sức khỏe của Ba Mẹ bây giờ chỉ có yếu và yếu dần cho nên ánh mắt và nụ cười của Anh Hai, Chị Năm, Chú Chín, Cô Mười Một và Cô Út là sức sống để nuôi Ba Mẹ sống lâu thêm. Nên ánh mắt và nụ cười của các anh, chị và em là năng lượng của tình thương

mà năng lượng này nuôi tuổi già sống hoài không chết. Ngày nào mà vắng bóng anh hai, chị năm, chú chín, cô một và cô út là ngày đó Ba Mẹ thiếu năng lượng sống như mặt trời thiếu ánh sáng để sưởi ấm muôn loài. Nên Ba Mẹ còn sống lâu hay không là ở ánh mắt và nụ cười của anh hai, chị năm, chú chín, cô một và cô út. Xét về cội siêu hình thì ánh mắt và nụ cười của người con đối với cha mẹ ở tuổi già là mạch sống, là năng lượng. Cơm, cá, thịt, rau chỉ giúp cho con nít mau lớn mà thôi nó không giúp cho người già sống lâu đâu mà ánh mắt và nụ cười của từng đứa con mang đến hằng ngày mới là sống lâu và tăng tuổi thọ.

Còn anh em ở tại Úc Đại Lợi thì mỗi tháng phải gọi điện về thăm hỏi sức khỏe Ba Mẹ ít nhất là một lần hoặc viết thư. Nếu không có được ánh mắt và nụ cười thì lời nói và tiếng cười cũng có cùng một ý nghĩa, cũng là nguồn điện năng để sưởi ấm tuổi già vậy.

Nếu anh chị em mà hòa thuận là có ánh mắt và nụ cười, có lời nói và tiếng cười, như vậy hòa thuận nhau là nguồn năng lượng để sống ở tuổi già. Hòa thuận nhau lại là hiếu thảo với cha mẹ nữa. Như vậy tuổi thọ của Ba Mẹ là ở trong ánh mắt và nụ cười của anh hai, chị năm, chú chín, cô một và cô út, và ở trong lời nói và tiếng cười của anh sáu, bảy, Đẳng, cô tám, chú mười và chú mười hai vậy.

Từ đó cho thấy người phụng dưỡng cha mẹ là người lo cơm nước và chạy vặt cho Ba Mẹ khi cần thiết. Còn tuổi thọ của Ba Mẹ là ở các anh, chị và các em. Cho nên tất cả phải có bổn phận của người con, từ anh hai cho đến cô út là hiếu thảo vậy.

Kính Báo



Lê Quang Đẳng

Sydney ngày 6 tháng 5 năm 1999.

Ngày 14/8/2012

Hôm nay tôi đến tham dự buổi họp theo yêu cầu của một thành viên để bàn chuyện gia đình.

Rất hoan hỷ để báo tin là tất cả anh em tham dự đều đồng tâm và hiệp lực với anh cả và trao cho anh cả toàn quyền quyết định về mọi việc về sau như chăm sóc cho thân mẫu, bảo quản nhà thờ tổ, đất hương hỏa và nền mộ gia tộc.

Đa tạ Cửu Huyền Thất Tổ đã an bài cho một sự ổn định. Cảm ơn Cô Tám, Chú Mười và Chú Mười Hai đã sáng suốt góp phần vào việc ổn định và an bài này.

Đây là một kỳ vọng và là niềm tin của tất cả thành viên trong gia tộc vào sự linh thiêng của linh lực Lê gia tộc giúp cho an ổn và an vui trong gia tộc, cùng giữ vững gia đạo được dài lâu theo dòng sinh mệnh của gia tộc.

Anh, em, cháu, chắt nhớ hôm nay
Linh lực nhà ta đang an bài
Phù trì cháu chắt trong gia tộc
Hiếu đạo, thuận hoà thực hành ngay

Rồi đây ta sẽ vui với trăng sao
Để lại cho đời những thấp, cao
Bao nhiêu xáo trộn giờ an ổn
Trở lại an nhiên của hôm nào

Ngày 19/8/2012 (nhằm ngày mùng 3 tháng 7 Nhâm Thìn)

Hôm nay anh Lê Thành Ái nhận lãnh trách nhiệm phụng dưỡng thân mẫu và thừa tự di sản của gia tộc.

Việc thừa tự được liệt kê trong Hội Đồng Gia Tộc:

Điều 2- Nhiệm Vụ:

Hội Đồng Gia Tộc là một tập hợp những thành viên lão thành và thanh xuân để quyết định và thi hành những đề án cho sinh hoạt của gia tộc và gánh những nhiệm vụ như sau:

- (1) Gìn giữ và phát huy gia đạo, gia kỹ và gia phong.
- (2) Thờ phụng và tổ chức lễ giỗ tổ tiên.
- (3) Quản lý và bảo toàn nhà thờ, nhà chung và nền mộ.
- (4) Quản lý và canh tác vườn và ruộng.
- (5) Quyết định trợ giúp và bảo trợ những thành viên nghèo hay lâm nạn và hiếu học, từ quỹ tương trợ và học bổng (TT&HB).
- (6) Ngăn chặn và giúp đỡ để hoàn lương bất cứ thành viên nào lạc vào đường bất thiện.

Cầu xin Cửu Huyền Thất Tổ giúp cho anh Lê Thành Ái chu toàn trách nhiệm một cách viên mãn như sự an bài đã phơi bày.

*Từ nay trở lại với an nhiên
Để lại cho người những đảo điên
Tâm an thoát khỏi vòng tục lụy
Tránh cảnh tranh giành, khỏi ưu phiền.*

Lê Quang Đăng
Ngày 19/8/2012